

คำถามจากที่ประชุมใหญ่

น.อ.ปรัชญา หาญเทียม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ ตำบลสัทธิษ อำเภอสัทธิษ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในวันนั้นสมาชิกมีข้อสงสัยและสอบถาม ดังนี้

๑. ค่าหุ้นรายเดือนน่าจะให้เพิ่มได้เดือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ปัจจุบันส่งหักค่าหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินเดือนละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท) และเงินปันผลอยากให้สมทบหุ้นได้เหมือนในอดีต

ตอบ ทั้งนี้เป็นการบริหารโครงสร้างของเงินทุนดำเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันหุ้นเรือนหุ้นของสหกรณ์สูงกว่าเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดไว้ ซึ่งอัตราส่วนหุ้นเรือนหุ้นต่อสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ขนาดใหญ่มากหุ้นเรือนหุ้นอยู่ที่ ๓๐% ของทุนดำเนินงานทั้งหมด แต่ปัจจุบันหุ้นเรือนหุ้นของสหกรณ์อยู่ที่ ๓๘.๙๓% ของทุนดำเนินงาน ถ้าหากอัตราส่วนนี้มีมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อ การจ่ายเงินปันผลในอนาคต ทำให้สหกรณ์ต้องคำนึงถึงความสามารถในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจุบันรายได้ของสหกรณ์ลดลงจากในอดีตเพราะสหกรณ์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ทำให้รายได้ลดลงประมาณจากเดิมประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อปี รวมทั้งสมาชิกผู้กู้เริ่มลดลงซึ่งเกิดจากสมาชิกสูงอายุมากขึ้นไม่สามารถกู้ผ่อนระยะยาวได้ หรือสมาชิกกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น ดังนั้นทางสหกรณ์จึงต้องควบคุมการเติบโตของหุ้นเรือนหุ้นไม่ให้สูงจนเกินไป

๒. ในการกู้เงินสามัญสมาชิกจะต้องจัดทำหลักประกันเสริม ซึ่งการเลือกทำประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนไหนได้ครับ

ตอบ สมาชิกที่ทำประกันระยะเวลา ๑๐ ปี ขึ้นไป สามารถนำไปเสริมรับเงินไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๑) ได้ โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชันของทางบริษัทที่ทำประกันภัยหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันที่ทำประกันไว้ได้ที่สำนักงานสหกรณ์

๓. การรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผมเป็นเพื่อนในเฟสของสหกรณ์ เห็นว่ามีคนคอมเมนต์ถามเรื่องผลคะแนนสอบและอยากให้เปิดเผยผลคะแนนสอบ ทำไมสหกรณ์จึงไม่สามารถเปิดเผยคะแนนสอบดังกล่าวได้ เพราะอะไรหรือการรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในครั้งนี้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดหรือไม่

ตอบ การดำเนินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่ และมีการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบตามที่ระเบียบฯ กำหนด มีหลักเกณฑ์การตัดสินคะแนนที่ชัดเจน โดยผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของคะแนนทั้งหมดจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้ การดำเนินการตัดสินเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส ในกรณีที่ผู้สมัครสอบต้องการให้เปิดเผยคะแนนสอบ ผู้สมัครสอบทุกรายสามารถขอคะแนนสอบของตนเองได้ที่สหกรณ์

๔. บุตรที่เกิดจากภรรยานอกสมรสหรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่จดทะเบียนรับรองบุตรโดยคำสั่งศาล จะมีสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์ได้ไหม

ตอบ ในกรณีที่สมาชิกมีบุตรจะเกี่ยวข้องกับการรับสวัสดิการ จำนวน ๒ สวัสดิการ ได้แก่

๑. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก กรณีที่สมาชิกไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะไม่สามารถรับสวัสดิการจากระเบียบนี้ได้ เนื่องจากสมาชิกต้องใช้เอกสารจดทะเบียนสมรสประกอบการขอรับสวัสดิการ

๒. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สมาชิกสามารถใช้เอกสารที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขอรับสวัสดิการได้

๕. การสมัครกรรมการ สอ.นย. ทำให้ถึงกำหนดแต่คนที่มีคุณสมบัติเท่านั้น ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ทั่วไปไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการ สอ.นย. ได้ กระผมขอทราบรายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและการจัดการสัดส่วนของกรรมการในปีนี้อ่า เหตุใดจึงกำหนดเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเท่านั้น (เป็นการจำกัดเฉพาะกลุ่มหรือไม่) รบกวนให้ สอ.นย.อธิบายด้วยครับ ขอขอบคุณมากครับ

ตอบ ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.นย. คัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเสนอรายชื่อเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นย. ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกมีดังนี้

๑. สังกัด บก.นย. จำนวน ๔ คน เป็นผู้ที่มีบัญชีการหน่วยเห็นชอบ

๒. สังกัด พล.นย. จำนวน ๔ คน เป็นผู้ที่มีบัญชีการหน่วยเห็นชอบ

๓. สังกัด ศฝ.นย. จำนวน ๒ คน เป็นผู้ที่มีบัญชีการหน่วยเห็นชอบ

๔. สังกัด กรม รบก.นย. จำนวน ๑ คน เป็นผู้ที่มีบัญชีการหน่วยเห็นชอบ

๕. รับสมัครสมาชิก จำนวน ๔ คน ได้แก่

๕.๑ สมาชิกซึ่งพักอาศัย หรือสังกัดหน่วยในพื้นที่ จ.ชลบุรี หรือ จ.ระยอง ที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด จำนวน ๓ คน

๕.๒ สมาชิกที่รับราชการ สังกัดหน่วยในพื้นที่ จ.ชลบุรี หรือ จ.ระยอง จำนวน ๑ คน (ไม่มีคุณวุฒิก็ได้)

ซึ่งในปี ๒๕๖๗ มีกรรมการตามข้อ ๕.๑ ครบวาระ จำนวน ๑ คน สหกรณ์จึงเปิดรับสมัครเพียง ๑ ตำแหน่ง ในสัดส่วนของผู้มีคุณวุฒิ

๖. รายละเอียดของผู้ตรวจสอบกิจการกับผู้สอบบัญชีมีน้อยมากครับ ข้อมูลไม่มีให้สมาชิกพิจารณา มาปฏิบัติงานตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครับ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ตอบ รายละเอียดของผู้ตรวจสอบกิจการกับผู้สอบบัญชียุติ สหกรณ์ได้นำเสนอข้อมูลและรูปแบบตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แนะนำ สำหรับในด้านการตรวจสอบนั้นผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่มีและทำการตรวจสอบงานตรงตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

๗. ค่าใช้จ่ายของหนี้สงฆ์จะสูญเกิดจากสาเหตุใด เหตุผลที่วงเงินเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน

ตอบ หนี้สงฆ์จะสูญเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการกันเงินสำรองโดยการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงฆ์จะสูญของลูกหนี้เงินกู้ในส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่ถูกสถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย โดยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สหกรณ์ไม่สามารถส่งตัดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ได้ ปัจจุบันมีอยู่ ๓๐ ราย เป็นเงิน ๒๙,๘๔๖,๕๘๘.๐๖ บาท สำหรับสมาชิกผู้กู้ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ระยะเวลา ๓ ปี สมาชิกได้รับสถานภาพปกติ(ปลดล้มละลาย) สามารถยื่นกู้เงินสัญญาใหม่เพื่อชำระหนี้เงินกู้สัญญาเดิมได้ ซึ่งทางสหกรณ์ก็จะได้รับชำระหนี้เต็มทั้งหมดและถือเป็นรายได้ของปีปัจจุบัน ทำให้จำนวนหนี้สงฆ์จะสูญสำหรับสมาชิกกลุ่มนี้ในอนาคตลดลง (ถ้าไม่มีรายใหม่เพิ่ม) สาเหตุที่ยอดเพิ่มขึ้นในปี ๑,๐๘๘,๒๕๗.๖๓ บาท นั้นเป็นเพราะในระหว่างปีสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน ๗ ราย

ทั้งนี้สมาชิกที่กู้เงินกับสถาบันการเงินภายนอกแล้วผิดนัดการชำระหนี้หลายงวดหรือไม่ชำระหนี้ อาจถูกสถาบันการเงินภายนอกดำเนินการทางกฎหมายเป็นคดีล้มละลายได้ เมื่อสมาชิกมีปัญหาก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลาย ขอให้สมาชิกเข้ามาติดต่อกับสหกรณ์เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือหาแนวทางออกร่วมกัน เพื่อสหกรณ์จะได้ไม่ตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สมาชิกก็ไม่ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย

ประชาสัมพันธ์

สอ.นย. จัดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการออมเงินในวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่



เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line official : @chh4689l



เฟซบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

มือถือ : สินเชื้อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐